

Số: /KL-SDL

Ninh Bình, ngày tháng 11 năm 2023

KẾT LUẬN

kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, 9 tháng đầu năm 2023 tại Ban Quản lý QTDTTA

Thực hiện Quyết định số 314/QĐ-SDL, ngày 17/11/2023 của Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình về việc kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, 9 tháng đầu năm 2023 đối với Văn phòng Sở và Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An. Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An.

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra số 24/BC-ĐKT, ngày 29/11/2023 của Đoàn kiểm tra, Sở Du lịch kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An (Ban Quản lý) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Du lịch, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Du lịch Ninh Bình và theo yêu cầu, hướng dẫn của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO); chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 21/2022/QĐ -UBND ngày 08/7/2022.

- Về tổ chức bộ máy: hiện tại lãnh đạo Ban có Phó Giám đốc phụ trách và 01 Phó Giám đốc; cơ cấu bộ máy gồm 04 phòng chuyên môn:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính: gồm 11 đ/c (Trong đó: 7 viên chức; 4 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP).

+ Phòng Hợp tác Đối ngoại: gồm 8 viên chức

+ Phòng Nghiệp vụ Nghiên cứu: gồm 7 viên chức.

+ Phòng Quản lý Môi trường và Cảnh quan: gồm 13 viên chức.

- Về biên chế Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An gồm 41 người (trong đó: 37 viên chức; 04 hợp đồng theo Nghị định 68).

+ Trình độ chuyên môn gồm: 14 Thạc sỹ; 24 Đại học; 1 Cao đẳng; 1 Trung cấp và 1 CNKT;

+ Trình độ chính trị gồm: 3 Cao cấp; 19 Trung cấp.

+ Đảng viên gồm 35 đồng chí.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Ban Quản lý đã nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định về công tác PCTN, tiêu cực, lãng phí theo các Kế hoạch, Chương trình năm 2022, 2023 của Sở Du lịch đã xây dựng và ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Kế hoạch số 05/KH-BQLDTTA, ngày 29/3/2022 về triển khai công tác phòng chống tham nhũng năm 2022; Kế hoạch số 20/KH-BQLDTTA ngày 24/3/2023 về triển khai công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023) căn cứ các Kế hoạch của Ban quản lý, các phòng trực thuộc Ban đã triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Việc tự kiểm tra, giám sát phòng ngừa tham nhũng: Trong kỳ báo cáo, Ban Thanh tra nhân dân của đơn vị đã thực hiện 01 cuộc Giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Kế hoạch công tác năm của Ban Quản lý; việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan; việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức, người lao động; 9 tháng đầu năm 2023 chưa thực hiện kiểm tra, giám sát.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCTN, TC trong cán bộ, viên chức thuộc đơn vị

Ban Quản lý đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh cho tập thể viên chức, người lao động thông qua các cuộc họp chi bộ hội nghị giao ban, hội nghị toàn thể cán bộ, viên chức và lao động, hội nghị của từng phòng chuyên môn như: Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 khoá X “ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 16/8/2018 triển khai Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 01/8/2018 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 16/01/2020 của Tỉnh ủy về công tác PCTN năm 2020; Kế hoạch số 89/KH- UBND ngày 17/9/2019 về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh; các kế hoạch của Sở về công tác phòng chống tham nhũng hàng năm.

3. Công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước; mua sắm công; công tác tổ chức, cán bộ; việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện cải cách thủ tục hành chính

- Việc công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước; mua sắm tài sản công:

+ Năm 2022: Dự toán được giao là 7.999 triệu đồng (bao gồm dự toán đầu năm là 7.734 triệu đồng; dự toán bổ sung trong năm là 265 triệu đồng). Số quyết toán của đơn vị là 7.999 triệu đồng bằng số dự toán được giao (*Trong đó: Kinh phí tự chủ: 4.519 triệu đồng; kinh phí không tự chủ: 2.680 triệu đồng, bao gồm sửa chữa 585 triệu đồng; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về phát triển du lịch: 800 triệu đồng*).

+ Năm 2023: dự toán được cấp đến tháng 9 là 8.332 triệu đồng, bao gồm dự toán đầu năm: 8.282 triệu đồng; dự toán bổ sung: 50 triệu đồng. *Trong đó: Kinh phí tự chủ: 4.529 triệu đồng, kinh phí không tự chủ: 2.883 triệu đồng (bao gồm sửa chữa 747 triệu đồng); kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về phát triển du lịch: 920 triệu đồng*.

Đơn vị đã ban hành các quyết định về công khai dự toán ngân sách, bổ sung dự toán ngân sách, tình hình thực hiện dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện việc công khai dự toán, quyết toán ngân sách trên trang thông tin điện tử của Ban và công bố tại hội nghị cán bộ, viên chức đầu năm.

Việc mua sắm, sửa chữa tài sản công cơ bản đảm bảo theo đúng quy định (*có báo giá, hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu và bàn giao, có biên bản thanh lý hợp đồng,...*) và thực hiện mua sắm trong phạm vi dự toán được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng.

Việc trích lập các quỹ: đã trích lập Quỹ thi đua khen thưởng và Quỹ phúc lợi đảm bảo theo quy định hiện hành.

- Việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công tác tổ chức, cán bộ

Đơn vị đã xây dựng các quy chế nội bộ như: Quy chế làm việc; Quy chế thực hiện dân chủ; Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông báo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ban và ký giao ước thi đua giữa Thủ trưởng và Công đoàn cơ quan hàng năm. Tất cả các văn bản trên đều được công khai trên trang thông tin điện tử của Ban và gửi văn bản qua hệ thống xử lý văn bản điện tử ioffice đến lãnh đạo các phòng chuyên môn, cán bộ, viên chức, người lao động của Ban để thực hiện.

Ban quản lý đã công bố số điện thoại Lãnh đạo và số đường dây nóng để các tổ chức, cá nhân có thể phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tình hình vi

phạm trong khu Di sản và các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Ban đã thực hiện đúng, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động qua việc đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn; đề nghị công nhận thành tích thi đua, khen thưởng, cử cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị; bổ nhiệm, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Trong kỳ kiểm tra, làm thủ tục tiếp nhận đối với 03 trường hợp được tuyển dụng viên chức; thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với 03 Phó trưởng phòng; 02 Trưởng phòng và làm thủ tục đề nghị xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Ban; làm thủ tục nâng lương trước thời hạn cho 08 người; nâng lương thường xuyên và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho 08 người.

- Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Trong kỳ kiểm tra, Ban quản lý tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ; áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc (Quản lý văn bản đi, đến trừ văn bản mật trên hệ thống văn bản điện tử ioffice, trao đổi công việc qua email, sử dụng chữ ký số).

Thực hiện trả lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ, viên chức, người lao động qua tài khoản ATM đúng quy định; thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Ban các vấn đề liên quan đến giá vé, các tour tuyến, điểm du lịch trong khu vực Di sản.

4. Việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động; thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng

Ban Quản lý luôn quán triệt đến công chức, người lao động thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp, thân thiện, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến làm việc theo Quy chế văn hóa công sở ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-SDL, ngày 24/6/2021 của Sở Du lịch.

Trong kỳ kiểm tra, không phát hiện trường hợp cán bộ, viên chức, người lao động nộp quà vi phạm quy định về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng; không có trường hợp phát sinh xung đột lợi ích.

5. Việc kê khai, công khai bản kê khai, xác minh, công khai kết quả xác minh tài sản thu nhập

Đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; các bản kê khai đều được niêm yết công khai và lưu trữ theo quy định, không có trường hợp nào phải xác minh tài sản, thu nhập, cụ thể:

- Năm 2022: Ban có 04 người thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập hàng năm; 01 người kê khai phục vụ công tác cán bộ (bổ nhiệm lại).

- Năm 2023: Đến thời điểm kiểm tra Ban có 06 người kê khai phục vụ công tác cán bộ (04 người bổ nhiệm mới, 02 người bổ nhiệm lại); việc kê khai tài sản, thu nhập hàng năm chưa thực hiện do chưa đến thời hạn.

6. Việc xử lý tham nhũng; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN, TC

Trong kỳ kiểm tra, đơn vị không có vụ việc nào về tham nhũng; thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ (hàng quý, cả năm) và đột xuất về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

III. KẾT LUẬN

Năm 2022 và 09 tháng đầu năm 2023, Ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An cơ bản thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh cũng như của Sở về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tới tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, bên cạnh đó đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế của cơ quan về chi tiêu nội bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước, mua sắm công; công tác tổ chức, cán bộ, khen thưởng, kỷ luật,... kê khai tài sản thu nhập, thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định. Việc thực hiện các quy định của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai kịp thời đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Sở đồng thời phòng ngừa, loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, người lao động trong thực hiện công vụ và trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của đơn vị.

Tuy nhiên Ban quản lý còn một số tồn tại, thiếu sót như:

Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng chưa phong phú, linh hoạt và chưa có chuyên đề riêng; công tác tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị chưa thường xuyên.

Việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và quy chế văn hóa công sở của một số viên chức có lúc còn chưa tốt.

IV. YÊU CẦU

Ban Quản lý danh thắng Tràng An cần thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí; chú trọng hơn nữa đến việc đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí để nâng cao nhận thức hơn nữa cho toàn thể công chức, người lao động. Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc và quy chế văn hóa công sở.

Thanh tra Sở tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ VH TTDL (để b/c);
- Thanh tra tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Ban Quản lý QTDTTA (để t/h);
- Website Sở Du lịch (để đăng tin);
- Lưu: VT, HSĐKT.

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Mạnh